



ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC



แจกแล้ว! แจกจริง! แจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต

กระทรวงการคลังดำเนินโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้เงินสดเป็นบัตรเดบิต ส่งเสริมให้ร้านค้าติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนชำระเงินด้วยบัตรเดบิตมากขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) และได้เริ่มแจกโชคให้แก่ผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC ซึ่งได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลประจำเดือนมิถุนายน 2560 มีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลรวม 1,007 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 5.75 ล้านบาท

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานแจกรางวัลผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าภายใต้โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 1 สำหรับผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

“เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล”

โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิตและได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวอรนุช มานมุเลาะ และร้านค้าที่โชคดี ได้แก่ บริษัท เต็มใจเซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลเป็นเงินรายละ 1,000,000 บาท! นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี รางวัลที่ 2 แบ่งเป็น ประเภทผู้ใช้บัตรเดบิต รางวัลละ 1 แสนบาท จำนวน 10 รางวัล และประเภทร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC ของโครงการ รางวัลละ 3 หมื่นบาท จำนวน 5 รางวัล

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการร่วมลงนามใน MOU ระหว่างคณะกรรมการคัดเลือกและกำกับดูแลผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ กลุ่ม Consortium และกลุ่มกิจการการค้าร่วมโครงการอีเพย์เมนท์ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มได้เดินหน้าติดตั้งเครื่อง EDC ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 และได้รับการตอบรับการติดตั้งเครื่อง EDC จากร้านค้าเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

ส่วนการจับรางวัลผู้โชคดีในโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตดำเนินการโดยคณะกรรมการจับรางวัลที่เป็น การจับรางวัลโดยใช้ข้อมูลจากการใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้า บริการผ่านเครื่อง EDC ซึ่งธนาคารจะนำข้อมูลการใช้จ่าย มาจัดทำเป็นเลขรหัสรายการและส่งเลขรหัสไปยังระบบกลาง จากนั้นเมื่อถึงวันที่กำหนด คณะกรรมการจะทำการจับรางวัล ผู้โชคดีจากเลขรหัสรายการโดยการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นคณะกรรมการจับรางวัลจะดำเนินการส่งเลขรหัสรายการให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ผู้ได้รับรางวัล และมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องของการ จับรางวัลทุกครั้ง ก่อนการประกาศรางวัลในวันที่ 16 ของเดือน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล จะต้องเป็นผู้ที่ใช้บัตรเดบิตของสถาบันการเงินในประเทศไทย เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย (ไม่รวมธุรกรรม e-Commerce หรือการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM) และไม่มียอดชำระขั้นต่ำ สำหรับ



นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีการกระตุ้นให้ผู้ถือบัตรเดบิตอยู่แล้ว ใช้บัตรเดบิตในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC แทนการใช้เงินสดมากขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ซึ่งผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC ของโครงการมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือน โดยจะประกาศรางวัลครั้งสุดท้ายในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (ใช้ข้อมูลธุรกรรมในเดือนเมษายน 2561) รวมเงินรางวัลทั้งโครงการระยะเวลา 12 เดือน มูลค่า 84 ล้านบาท

ร้านค้าจะต้องเป็นร้านค้าที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี และรับบัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC ที่ติดตั้งโดยผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐ การใช้จ่าย 1 ครั้ง หรือรับบัตร 1 ครั้ง เท่ากับ 1 สิทธิ์

เร็ว ๆ นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก จะร่วมมือกันจัดโรดโชว์ในทุกภูมิภาค มุ่งเน้นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้บัตรเดบิต และการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน ร้านค้า และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ ต่อไป